

New

NUTRINAL

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คลิ๊ก พลัส

CLICK PLUS

DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT



ปรับสมดุลฮอร์โมน • คึ้นเซบ่ห้กายใ • ดั่งสาวแรกรุ่
ด้วยนวัตกรรม Bio-Phytoestrogen

ไฟ้ทะระซั้

ปรับสมดุล

ผิวอ่อนเยาว์



ปรับสมดุลฮอร์โมน • คินเนสส์กายใน • ตั้งสาวแรกๆ ด้วยนวัตกรรม Bio-Phytoestrogen

สุดยอดนวัตกรรมของสารอาหารในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแหล่งวัตถุดิบชั้นนำของโลก ที่ถูกคิดสรรเพื่อผู้หญิงอย่างแท้จริง อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันที เห็นผลเร็วป่วงบอกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน

วิธีรับประทาน | วิธีรับประทานวันละ 1 แคปซูล ก่อนนอน

คุณสมบัติของส่วนประกอบ

ดังกวย (Dong Quai)



มีคุณสมบัติลดอาการปวดท้องประจำเดือนซึ่งเกิดจากการหดตัวของมดลูก ในช่วงเวลาที่มีประจำเดือน ใช้รักษาอาการก่อนมีประจำเดือน Premenstrual Syndrome (PMS) ช่วยแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ รักษาอาการช่องคลอดแห้ง ช่วยในการขับน้ำคาวปลาและช่วย

ทำให้มดลูกเข้าอู่ภายหลังคลอดได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบในวัยก่อนหมดประจำเดือน ช่วยเสริมฤทธิ์ของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้แปลงปลั่ง มีน้ำมีนวล

เก๋ากี้ (Goji Berry)



มีคุณสมบัติช่วยสร้างเม็ดเลือดให้แข็งแรง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาว เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ รักษาภาวะมีบุตรยากของเพศหญิง และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของรังไข่อีกด้วย

โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Soy Protein Isolate)



มีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ช่วยเพิ่มมวลกระดูก ช่วยดูแลผิวพรรณและเพิ่มความยาวกระจ่ายได้ยาว นอกจากนี้ยังมีไอโซฟลาโวน (Iso Flavone) ที่ช่วยลดอาการหมดประจำเดือน อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อแตก ช่องคลอดแห้ง อารมณ์ไม่ปกติ

สารสกัดจากลูกชick (Fenugreek Extract)



สาร Diosgenin เป็นสารประเภท Phytoestrogen ตัวหนึ่ง มีผลช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนผู้หญิง ลดอาการนี้แปรปรวนและอาการต่างๆ ของหญิงวัยหมดประจำเดือน รวมทั้งบรรเทาอาการปวดประจำเดือน และมีผลช่วยขยายเต้านม

สารสกัดจากชาเขียว (Green Tea Extract)



ช่วยบรรเทาอาการอักเสบของลิ้นและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว มีวิตามินเอและวิตามินบี 2 ช่วยบำรุงผิวได้เป็นอย่างดี สารแทนนินในชาเขียวช่วยชะลอความมันบนผิวและช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิว และสารคาเทชิน (Catechin) ในชาเขียวช่วยยับยั้งการสร้างเมลานิน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้ากระ จุดด่างดำ

สารสกัดจากอะเซโรลาเชอร์รี่ (Acerola Cherry Extract)



มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าในส้ม 30-80 เท่า เสริมการทำงานของวิตามินซี เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ทำให้ผิวกระชับ ผิวหน้าเรียบเนียน

โคเอนไซม์ คิว เท็น (Coenzyme Q 10)

มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ทำให้ริ้วรอยดูจางลง ยอมผิวพรรณให้ดูสดใส เปล่งปลั่ง และช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งอีกด้วย

สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส (Pine Bark Extract)



เป็นสารสกัดจากต้นสนมาวีโทมของประเทศไทยซึ่งมีสารสกัดที่เป็นสารจำพวกฟลาโวนอยด์ที่มีโครงสร้างแบบโพลีฟีนอล มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำ ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิว และสารเอลลาจิก (Ellagic Acid) ในทับทิม

สารสกัดจากทับทิม (Pomegranate Extract)



สารสกัดจากทับทิมสายพันธุ์พิเศษจากประเทศสเปน อุดมด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอล ที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำ ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิว และสารเอลลาจิก (Ellagic Acid) ในทับทิม

มีผลยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ทำให้ผิวเข้มขึ้นจากการกระตุ้นโดยรังสียูวี

ไฮโดรไลซ์ ฟิช คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ (Hydrolyzed Fish Collagen Tripeptide)



เป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืด ซึ่งนำมาจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยฟื้นฟูสภาพผิว เพิ่มความยืดหยุ่น ชุ่มชื้นให้กับผิว ทำให้ผิวพรรณขาวใส มีความอ่อนเยาว์ ทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดและเนื้อเยื่อต่างๆ และบำรุงสุขภาพผม เล็บ

ไลโคปีน 10% (Lycopene 10%)

สารสกัดจากมะเขือเทศมีความเข้มข้นของสารไลโคปีนสูงถึง 10% เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าเบต้าแคโรทีน 2 เท่า และแอลฟาโทโคเฟรล 10 เท่า ช่วยลดความรุนแรงของการเผาไหม้ของผิวหน้าจากแสง ลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนัง ทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยให้ผิวอ่อนนุ่มมีเลือดฝาด ผิวพรรณ สดใส เปล่งปลั่ง สภาพผิวไม่ไวต่อแสงแดด

สารสกัดจากพริกไทยดำ (Black Pepper Extract)

สารสกัดจากพริกไทยดำเข้มข้นจากประเทศอินเดีย มีสารไพเพอรีน (Piperine) ช่วยในการเผาผลาญไขมัน เร่งการเผาผลาญไขมันเก่า ช่วยลดอัตราการสะสมไขมันใหม่ และช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารในกระเพาะ และช่วยยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารและวิตามินต่างๆ เข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นด้วย

ดี-แอลฟา-โทโคเฟอรอล แอซิด ซักซิเนต (D-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate)

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยม ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของสารในกลุ่มไขมัน ช่วยป้องกันผิวจากการไหม้เกรียม ริ้วรอยที่ยาวนานและรอยแผลเป็นได้ ทั้งยังช่วยดูดซับสารอนุมูลอิสระในเนื้อเยื่อต่างๆ เสริมสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์ ทำให้เซลล์ผิวแข็งแรงขึ้น ทนต่อรังสียูวีในแสงแดดได้ดีขึ้น

กรดอัลฟาไลโปอิก (Alpha Lipoic Acid)

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผิวพรรณมีสุขภาพผิวดี สดใส และมีผลต่อการลดจุดด่างดำ ชะลอความเสื่อมที่ผิวหน้าได้เป็นอย่างดี

